

Source :

มติชน

Date : 21 มี.ย. 2560

Page : 7

No: 60214829

**เตือนชาวไร่ร้อย 6 จังหวัดภาคตะวันตก ฝ้าระวังด้กัแตนไฮโรไกลฟัส ระบาดทำลายผลผลิต**

นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูร้อย ในเขตพื้นที่ปลูกร้อย หมู่ที่ 7 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เริ่มพบด้กัแตนไฮโรไกลฟัสหรือด้กัแตนข้าว ประมาณวัยที่ 1-2 ในแปลงร้อยและรอบๆ แปลงร้อยที่มีวัชพืชขึ้นอย่างหนาแน่นแต่ยังไม่พบการทำลายในร้อย จึงขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยพื้นที่การระบาดมักจะระบาดในดงวัชพืชรอบๆ แปลง ด้กัแตนไม่ได้พักเป็นร้อยในแปลงร้อย แต่จะวางไข่และฟักเป็นร้อยที่หัวไร่ปลายนา แล้วระบาดเข้าไปในแปลงปลูกร้อย ทรายใดที่หัวไร่ปลายนาไม่ได้ขยายแปลงหรือไถดิน ด้กัแตนก็จะระบาดทุกปี แต่ถ้าพื้นที่ใดถูกชาวไร่ไถด้วยรถแทรกเตอร์ด้กัแตนจะลดน้อยลงไปทุกปีสุดท้ายก็จะหายไปเอง

สำหรับวิธีการป้องกันกำจัดด้กัแตนไฮโรไกลฟัส มีดังนี้ 1. การเขตกรรม ด้กัแตนชนิดนี้จะวางไข่บริเวณหัวไร่ปลายนา หรือขอบแปลงร้อยที่วัชพืชขึ้นหนาแน่น หากได้กำจัดวัชพืชโดยการไถรถแทรกเตอร์ไถกลับไป-มา ไข่ของด้กัแตนจะถูกทำลาย โดยจะต้องทำหลังจากด้กัแตนวางไข่

ประมาณเดือนตุลาคม-มีนาคม หรือไปจนถึงเดือนเมษายน 2. การดักจับตัวเต็มวัยในช่วงกลางคืนเพื่อนำไปประกอบเป็นอาหารใช้รับประทาน 3. การวางกับดักเหยื่อพืช เพื่อล่อให้ด้กัแตนมากินและตายในที่สุด 4. การฉีดพ่นสารเคมี การฉีดพ่นสารเคมีจะทำก็ต่อเมื่อมีการระบาดรุนแรงและมีความเสียหายต่อผลผลิต สารเคมีที่แนะนำ Carbaryl (เซฟวิน 85% ดับเบิ้ลยูพี) ใช้ได้ผลดีกับด้กัแตนในระยะตัวอ่อน นอกจากนี้ในธรรมชาติยังมีศัตรูธรรมชาติไว้คอยควบคุมอีกด้วย ได้แก่ ต่อ หมาร่า ตัวง้ำน้ำมัน เตนเบียนไซด้กัแตน แมลงหางหนีบ และเชื้อราเอนโทมอฟอร่ากริลไล ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรผู้ปลูกร้อยในเขตพื้นที่ 6 จังหวัด ในเขตภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ฝ้าติดตามสถานการณ์การระบาดของด้กัแตนไฮโรไกลฟัสอย่างต่อเนื่อง หากพบการระบาดให้รีบกำจัดตามคำแนะนำข้างต้น หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 035-440926-7 หรือ สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน